

Máy Khử Rung Tim Tự Động Bên Ngoài

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Máy khử rung tim tự động bên ngoài là gì?

Các máy khử rung tim tự động bên ngoài (Automated external defibrillators (AEDs)) là những thiết bị y tế được sử dụng để giúp đỡ những người bị ngừng tim đột ngột. AED có thể phân tích nhịp tim của một người bất tỉnh và nếu cần thiết, tư vấn liệu có cần sốc điện hoặc khử rung tim để giúp tim thiết lập lại nhịp đập hiệu quả hay không.

PCC có bất cứ các AED nào không? Nếu có, loại nào?

PCC có tồn kho khoảng 75 AED. AED có sẵn ở cả bốn cơ sở và nhiều trung tâm của PCC, cũng như trong các phương tiện An Toàn Công Cộng. PCC chỉ sử dụng Defibtech Reviver AED.

Các AED được đặt ở đâu?

Trong một số trường hợp, chúng được đặt ở những khu vực rất cụ thể, nơi chúng cần có, chẳng hạn như trong/gần các cơ sở giáo dục thể chất hoặc không gian cho chương trình Nha Khoa của PCC. Tuy nhiên, phần lớn, các AED được đặt ở những vị trí có thể tiếp cận công khai tại PCC, chẳng hạn như hành lang hoặc các khu vực có nhiều người qua lại khác. Các AED cũng được đặt trong các phương tiện đáp ứng của Ban An Toàn Công Cộng. Bản đồ sơ tán khẩn cấp được đăng có thể hiển thị các AED gần nhất với khu vực làm việc của bạn.

Các AED có đòi hỏi trong mỗi tòa nhà của PCC không?

Có vô số những luật, các quy tắc hành chính và những đạo luật của Tiểu Bang Oregon liên quan đến các AED trong các trường học, bao gồm những yêu cầu cụ thể đối với những trường cao đẳng cộng đồng, các chương trình và/hoặc những cơ sở nha khoa, và các chương trình giáo dục sức khỏe thể chất.

Bộ phận nào giám sát các AED của PCC?

An toàn & Sức khỏe Môi trường (Environmental Health & Safety (EH&S)) giám sát việc mua, lắp đặt và bảo trì/dịch vụ liên tục cho các AED của PCC.

Ai huấn luyện để sử dụng các AED tại PCC?

Tất cả các nhân viên An Toàn Công Cộng mặc đồng phục tại PCC đều được đào tạo về CPR và sử dụng các AED.

Tôi nên gọi cho ai nếu tôi nghĩ ai đó đang lên cơn đau tim đột ngột hoặc trường hợp cấp cứu y tế khác?

Mọi người phải luôn gọi cho Ban An Toàn Công Cộng theo số (971) 722-4444 đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế tại bốn cơ sở hoặc trung tâm Willow Creek. Nhân viên tại các trung tâm PCC khác nên gọi 911 trước, sau đó gọi đến Ban An Toàn Công Cộng.